



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักงานเลขานุการกรม โทร. 0 2591 5232

ที่ สธ 0601.02/ว 610

วันที่ 8 มิถุนายน 2559

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ

เรียน ผู้อำนวยการกอง/สถาบัน/สำนัก/ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ทุกแห่ง

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 21 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2553 ก.พ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินการบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ กรณีการปรับระดับชั้นงาน การเปลี่ยนสายงาน การตัดโอนอัตรากำลัง เพื่อให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ ทั้งนี้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการปรับชั้นงานของกลุ่มงานบริการพื้นฐาน กลุ่มงานสนับสนุน กลุ่มงานช่าง จากระดับ 1 เป็นระดับ 2 และหลักเกณฑ์และวิธีการปรับระดับชั้นงานของลูกจ้างประจำ กลุ่มงานสนับสนุน จากระดับ 2 เป็นระดับ 2/หัวหน้า กลุ่มงานช่าง จากระดับ 2 เป็นระดับ 3 หลักเกณฑ์และวิธีการปรับชั้นงานของลูกจ้างประจำตำแหน่งพนักงานพิมพ์ และเปลี่ยนตำแหน่ง เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานพิมพ์ หลักเกณฑ์การเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงานของลูกจ้างประจำ และหลักเกณฑ์และวิธีการตัดโอนอัตรากำลังของลูกจ้างประจำไปแล้ว นั้น

บัดนี้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำเพิ่มเติม จำนวน 2 หลักเกณฑ์ ดังนี้

1. หลักเกณฑ์และวิธีการปรับระดับชั้นงานของตำแหน่งลูกจ้างประจำ กลุ่มงานสนับสนุน จากระดับ 2 เป็นระดับ 3
2. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อปรับระดับชั้นงาน กลุ่มงานสนับสนุน กลุ่มงานช่าง จากระดับ 3 เป็นระดับ 4

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป

(นายอภิชัย มงคล)

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์



ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 21 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2553 ได้กำหนดหลักเกณฑ์การบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ กรณีการปรับระดับชั้นงาน การเปลี่ยนสายงาน(ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงาน รวมถึงการตัดโอนอัตรากำลัง ให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว 83 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2553 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ และที่ กค 0428/ว 38 ลงวันที่ 1 เมษายน 2553 กำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและอัตราค่าจ้างของลูกจ้างประจำ โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการปรับระดับชั้นงานของตำแหน่งลูกจ้างประจำ กลุ่มงานบริการ พื้นฐาน กลุ่มงานสนับสนุน กลุ่มงานช่าง จากระดับ 1 เป็นระดับ 2 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2554 และประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการปรับระดับชั้นงานของลูกจ้างประจำเพิ่มเติม กลุ่มงานสนับสนุน จากระดับ 2 เป็นระดับ 2/หัวหน้า กลุ่มงานช่าง จากระดับ 2 เป็นระดับ 3 หลักเกณฑ์และวิธีการปรับระดับชั้นงานของลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ และเปลี่ยนตำแหน่งเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานพิมพ์ หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนสายงาน(ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงานของลูกจ้างประจำ และหลักเกณฑ์และวิธีการตัดโอนอัตรากำลังของลูกจ้างประจำ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2555 ไปแล้ว นั้น

เพื่อให้การบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ ก.พ. กำหนด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการในการบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำเพิ่มเติม ดังนี้

1. หลักเกณฑ์และวิธีการปรับระดับชั้นงานของตำแหน่งลูกจ้างประจำ กลุ่มงานสนับสนุน จากระดับ 2 เป็นระดับ 3
 2. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อปรับระดับชั้นงานของลูกจ้างประจำ กลุ่มงานสนับสนุน และกลุ่มงานช่าง จากระดับ 3 เป็นระดับ 4
- รายละเอียดตามหลักเกณฑ์แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2559

(นายอภิชัย มงคล)
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์